

12-2014 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

GIÁNG SINH: món quà sao lạ! Còn những 2 tuần nữa mới tới lễ Giáng Sinh. Ai thực sự mong chờ Thiên Chúa đến sẽ thật nao nức chờ đợi trong những ngày mùa Vọng. Điều làm họ mong mỏi sẽ đến không phải là một cái gì vật chất và ngay cả không phải là một điều gì thiêng liêng bởi vì những điều đó không làm nên tâm trạng đợi chờ. Tâm hồn và cả con người của người tín hữu chỉ sôi lên niềm khao khát được một AI ĐÓ đến mà thôi. Chính AI ĐÓ là đối tượng của lòng mong mỏi đợi chờ, của sự khát khao trong Mùa Vọng. Khi AI ĐÓ đến trong mùa Giáng Sinh, trái tim khát khao của con người sẽ được thoả mãn, niềm vui sẽ đầy tràn và không còn nữa những bóng tối đoạ đầy và khổ đau sẽ được phủ đầy trong tình yêu ánh sáng. Ông bà và anh chị em quý mến, đó phải là tâm tình của chúng ta trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Chúng ta làm tất cả những gì có thể và tốt nhất để mong chờ và đón Thiên Chúa đến trên thế giới, trong gia đình và tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa mới là trọng tâm và ưu tiên trên hết mọi sự trong những ngày này. Dù chúng ta mua sắm, soạn sửa cửa nhà hay tham dự những buổi cầu nguyện tĩnh tâm, đừng quên ở giữa và quan trọng nhất đó là một Thiên Chúa của Tin Mừng, của Giáo Hội. Thiên Chúa đó có những giá trị, có những tình tự, có những hướng dẫn, có những lời khôn ngoan, có những điều răn... phải ở chỗ nhất trong cuộc sống, phải chiếm vị trí thượng phong trong mọi phán đoán và hành động, phải là vua hay hoàng hậu của trái tim chúng ta. Rất nhiều người, trong số đó có chúng ta, nhiều khi sợ Thiên Chúa đến. Mấy ai trong chúng ta vui khi nghĩ đến sự chết? Số đông chúng ta khi nghe tin (ngay cả tin đồn) về ngày tận thế xảy ra thì... sợ. Nếu hiểu và tin được mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm Thiên Chúa đến viếng thăm, tặng quà, chăm sóc, yêu thương con người, thì chúng ta sẽ rất vui khi đối diện với mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời, ngay cả đó là giờ chết hay ngày tận cùng của thế giới. Bởi vì Thiên Chúa Đấng là tình yêu luôn muốn và tìm đủ cách cũng như tận dụng mọi giây phút đến gặp gỡ và tỏ tình yêu của Ngài cho con người. Bất cứ lúc nào đến, đặc biệt trong lễ Giáng Sinh, Ngài muốn tỏ cho con người thấy Ngài là ai: "là Đấng Khôn Ngoan, là Đấng Quyền Năng, là Vua các Vua, là Chúa các Chúa, là Đấng Công Chính, là Đấng Tốt Lành, là Chúa cư ngụ giữa người phàm." (O Antiphons - Những Lời Nguyện trong tuần 9 ngày trước lễ Giáng Sinh). Lễ Giáng Sinh là như thế này: Thiên Chúa muốn ban chính Ngài cho con người và trao tặng trọn vẹn. Đó phải là một tin vui mừng và không một tin vui nào lớn lao hơn tin mừng đó. Tin mừng đó chắc chắn phải ảnh hưởng đến mọi góc ngách, cho dù bí mật nhất, tối tăm nhất trong cuộc đời chúng ta. Ông bà và anh chị em của Gia Đình Bác Ái Pha-olôthần mến, tâm hồn của chúng ta đã được ơn Giáng Sinh thấm nhuần nên chúng ta mới có khả năng để cho đi, để trao tặng. Thiên Chúa của mầu nhiệm Giáng Sinh đã sinh ra và chúng ta đã mở rộng tâm hồn để đón Ngài nên chúng ta mới đủ sức và khả năng tiếp tục chia sẻ những gì chúng ta phong phú lãnh nhận. Tôi cầu chúc tất cả chúng ta mừng lễ Giáng Sinh thật rộn ràng, thật lớn bởi vì tin vui mừng lớn lao nhất của thế giới đang xảy ra cho chính chúng ta: Thiên Chúa đến viếng thăm. Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng, SDB

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_4-963_3-123/